

Số: 66/BC-VKSTC

Tủa Chùa, ngày 13 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

**Tình hình chấp hành pháp luật nhiệm kỳ 2016-2021,
Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026**
(Trình tại Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021)

I. TÌNH HÌNH VI PHẠM VÀ TỘI PHẠM

Nhiệm kỳ 2016-2021 tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Tủa Chùa cơ bản ổn định, không tồn tại các tụ điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội. Tuy nhiên tội phạm vẫn diễn biến hết sức phức tạp, với tính chất, hành vi, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi hơn, xuất hiện nhiều vụ việc nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê, cơ quan chức năng đã khởi tố mới 144 vụ-188 bị can, trong đó: Tội phạm về ma túy chiếm tỷ lệ là 43,05%; Tội phạm về kinh tế, sở hữu và môi trường chiếm 30,55%; Tội phạm về trật tự xã hội chiếm 25,69%; Tội phạm về tham nhũng và chức vụ chiếm 0,71%, cụ thể như sau:

1. Tội phạm về an ninh:

Trong kỳ Cơ quan chức năng huyện Tủa Chùa không thụ lý giải quyết vụ việc nào về tội phạm an ninh quốc gia.

2. Tội phạm về ma túy:

Tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng qua từng năm. Trong kỳ, cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố 62 vụ/ 75 bị can về các tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng phạm tội chủ yếu là đối tượng người dân tộc thiểu số nghiện chất ma túy nên đã tàng trữ trái phép chất ma túy để sử dụng cho bản thân hoặc mua bán lại cho các đối tượng nghiện khác.

3. Tội phạm về kinh tế, sở hữu và môi trường.

Tình hình tội phạm về kinh tế, sở hữu và môi trường trên địa bàn huyện có chiều hướng tăng, chủ yếu là các đối tượng phạm tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, Trộm cắp tài sản. Trong kỳ Cơ quan chức năng đã khởi tố mới 44 vụ/ 57 bị can.

4. Tội phạm về trật tự xã hội

Tội phạm về trật tự xã hội diễn biến ngày càng phức tạp, với tính chất ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là tội phạm giết người, tội phạm mua bán người, tội hiếp dâm, Giao cấu với trẻ em, tội đánh bạc... Trong kỳ, Cơ quan chức năng đã khởi tố mới 37 vụ/ 52 bị can.

5. Tội phạm về tham nhũng và chức vụ.

Trong kỳ, Cơ quan CSĐT công an huyện đã khởi tố 01 vụ/ 04 bị can về tội về các tội: Tham ô tài sản (Điều 353 BLHS 2015); Thiếu trách nhiệm gây hậu

quả nghiêm trọng (Điều 360 BLHS 2015) và tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Khoản 1 Điều 219 BLHS).

6. Tội phạm về xâm phạm hoạt động tư pháp

Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Tòa Chùa đã có nhiều cố gắng trong hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của công dân. Việc bắt, giam, giữ, điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về hoạt động tư pháp đều được quan tâm giải quyết, không có đơn thư tồn đọng hoặc không được giải quyết. Trong kỳ, không phát hiện, khởi tố mới vụ án nào.

Nguyên nhân của tình hình tội phạm: Do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, một số coi thường pháp luật, bị cám dỗ bởi lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy cao; do mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày không được giải quyết kịp thời dẫn đến việc một số các đối tượng có suy nghĩ tiêu cực dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Ngoài ra, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trên địa bàn có nơi, có lúc chưa thực sự hiệu quả. Dân cư trên địa bàn huyện phần lớn là người dân tộc thiểu số, có thói quen theo tập quán di canh, di cư và đốt nương làm rẫy, do chưa hiểu biết pháp luật đã đốt, phá rừng làm nương dẫn đến phạm tội vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, việc đấu tranh xử lý của các cơ quan chức năng còn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng phong tục tập quán của địa phương.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SÁT

1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Viện kiểm sát đã chủ động nắm, kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý của Cơ quan điều tra, tăng cường Kiểm sát viên trực tiếp phối hợp phân loại xử lý tố giác, tin báo tội phạm với Cơ quan điều tra; đề ra 100% bản yêu cầu kiểm tra, xác minh trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

Đã thụ lý kiểm sát 125 tin báo, tố giác về tội phạm, trong đó: cũ: 01 tin; mới 126 tin; Đã giải quyết 120 tin (Trong đó: khởi tố vụ án 49 tin; không khởi tố vụ án 60 tin; Tạm đình chỉ: 07 tin; Chuyển nơi khác: 04 tin). Còn lại: 06 tin (đang trong hạn luật định).

Viện kiểm sát đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm 05 cuộc đối với Cơ quan điều tra Công an huyện và 01 cuộc đối với Hạt kiểm lâm huyện. Ban hành 126 yêu cầu kiểm tra, xác minh/ 126 tố giác, tin báo thụ lý mới.

Thông qua công tác kiểm sát, VKS đã ban hành 06 kết luận kèm nội dung kiến nghị trong kết luận, ban hành 07 Kiến nghị riêng yêu cầu khắc phục vi phạm đối với Cơ quan điều tra Công an huyện và Hạt kiểm lâm huyện. Các kiến nghị của VKS đã được Cơ quan điều tra, Hạt kiểm lâm tiếp thu, khắc phục.

2. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự.

Tổng số thụ lý: 150 vụ-198 bị can. Trong đó: cũ 04 vụ/ 05 bị can; mới 144 vụ/ 188 bị can; nơi khác chuyển đến 02 vụ/ 05 bị can; Cơ quan điều tra đã giải

quyết: 135 vụ-181 bị can. Trong đó: Kết thúc điều tra đề nghị truy tố: 128 vụ/ 168 bị can; Chuyển đi nơi khác giải quyết theo thẩm quyền 04 vụ/ 06 bị can; Tạm đình chỉ: 01 vụ/ 0 bị can (Lý do tạm đình chỉ: Hết thời hạn điều tra chưa xác định được bị can, căn cứ theo khoản 1 điều 160 BLTTHS); Đình chỉ: 02 vụ/ 07 bị can; Hiện còn ở Cơ quan điều tra: 15 vụ-17 bị can bị can (đang trong hạn luật định).

Đề ra 146 yêu cầu điều tra/ 146 vụ án mới thụ lý, đạt 100%.

Viện kiểm sát huyện luôn chú trọng và tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, chủ động kiểm sát chặt chẽ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tích cực đề ra yêu cầu điều tra đối với từng vụ án, do đó tiến độ giải quyết án được đảm bảo nhanh chóng, kịp thời.

Trong kỳ Viện kiểm sát đã ban hành 11 kiến nghị, (06 kiến nghị đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tòa Chùa; 05 kiến nghị áp dụng biên pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đối với UBND huyện Tòa Chùa. Các kiến nghị của Viện kiểm sát đều được chấp nhận và tiếp thu.

3. Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố.

Đề nâng cao chất lượng truy tố các vụ án, đảm bảo đúng tội danh, khung hình phạt. KSV được phân công thực hành quyền công tố phải tiến hành phúc cung 100% đối với các bị can trước khi báo cáo đề xuất truy tố và dự thảo Cáo trạng, thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo viện duyệt án, cho quan điểm truy tố. Do đó, chất lượng truy tố của VKSND đã được nâng cao, các vụ án Viện kiểm sát truy tố đều đảm bảo đúng thời hạn, đúng người, đúng tội và không có trường hợp nào oan, sai.

Tổng số án thụ lý 128 vụ/ 168 bị can. Trong đó: Cũ: 0; Mới: 128 vụ/ 168 bị can. Viện kiểm sát đã giải quyết: 127 vụ/ 166 bị can (Trong đó: Truy tố: 127 vụ/ 166 bị can. Hiện còn ở Viện kiểm sát: 01 vụ/01 bị can.

Viện kiểm sát đã chú trọng nâng cao chất lượng truy tố các vụ án, 100% vụ án tiến hành phúc cung trước khi ban hành Cáo trạng. Các quyết định truy tố của Viện kiểm sát đảm bảo đúng người, đúng tội. Ra quyết định truy tố đúng thời hạn đạt **100%**; đảm bảo truy tố bị can đúng tội đạt **100%**.

4. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự.

Thụ lý 129 vụ/ 169 bị cáo. Trong đó: Cũ: 02 vụ/ 03 bị cáo; Mới: 127 vụ/ 166 bị cáo. Đã giải quyết: 128 vụ/ 168 bị cáo, trong đó: Xét xử: 128 vụ/ 168 bị cáo; Trả hồ sơ điều tra bổ sung: 04 vụ/ 05 bị cáo. Hiện còn ở Tòa án: 01 vụ/ 01 bị cáo (đang trong hạn luật định).

Các vụ án đưa ra xét xử đều thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Kiểm sát viên đã chủ động nghiên cứu hồ sơ, nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự. Không có trường hợp nào Tòa án tuyên không phạm tội hoặc xử khác với khung hình phạt mà Viện kiểm sát truy tố.

Viện kiểm sát huyện phối hợp với Tòa án huyện tổ chức được 40 phiên tòa rút kinh nghiệm/ 05 Kiểm sát viên nhằm mục đích nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Viện kiểm sát huyện đã chủ trì phối hợp

liên ngành tổ tụng hợp xác định 18 vụ án trọng điểm về các tội hủy hoại rừng, tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Xét xử 29 phiên tòa lưu động nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trong kỳ Viện kiểm sát ban hành 02 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục các vi phạm đã được Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa chấp nhận.

5. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

*** Kiểm sát việc bắt, tạm giữ:**

- Tổng số: 109 người (Cũ: 0 người; Mới: 109 người, trong đó: Bắt quả tang 76 người, bắt truy nã 05 người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp: 14 người, đầu thú: 14 người). Đã giải quyết 109 người, trong đó: Khởi tố chuyển tạm giam: 85 người; Khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn khác: 23 người; chuyển nơi khác: 01 người. Tỷ lệ bắt, tạm giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 100%. Đang tạm giữ: 0 người.

*** Kiểm sát việc tạm giam:**

- Tổng: 130 người (cũ: 07 người; mới: 123 người). Đã giải quyết: 111 người (trong đó: Thay đổi biện pháp ngăn chặn: 20 người; Bản án có hiệu lực pháp luật đã chuyển đến trại giam: 75 người; Chuyển đi theo vụ án: 07 người; HĐXX trả tự do: 08 người (*xét xử án treo*); Chết (do bệnh lý): 01 người. Đang tạm giam: 19 người.

- VKSND huyện đã trực tiếp kiểm sát 21 cuộc, trong đó Nhà tạm giữ Công an huyện Tủa Chùa 21 cuộc (10 cuộc có sự tham gia giám sát của Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện).

- Qua công tác kiểm sát VKSND huyện đã ban hành 21 kết luận có kiến nghị trong kết luận. Ban hành 05 kiến nghị riêng để yêu cầu khắc phục vi phạm đối với Nhà tạm giữ Công an huyện, các kiến nghị đã được chấp nhận, tiếp thu.

*** Kiểm sát thi hành án hình sự:**

- Tù có thời hạn: Tổng số 102 người (cũ: 03 người, mới: 99 người); đã ra quyết định thi hành án 102 người; Đã đi thi hành án phạt tù: 100 người. Còn chưa thi hành: 02 người, trong đó: hoãn 0 người; trốn đã truy nã: 02 người.

- Thi hành án treo: Tổng số 33 bị án (số cũ 14; số mới 19). Đã chấp hành xong: 29; còn lại 04 bị án (đang chấp hành).

- Án cải tạo không giam giữ: Tổng số 11 bị án (số cũ 01; số mới 10). Đã chấp hành xong: 09; còn lại 02 bị án đang chấp hành.

- VKS đã tiến hành trực tiếp kiểm sát 05 cuộc tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện; trực tiếp kiểm sát 16 cuộc/ 04 UBND xã có đối tượng chấp hành án.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tủa Chùa đã Ban hành 05 kiến nghị riêng đối với cơ quan THAHS Công an huyện Tủa Chùa; 05 kiến nghị trong kết luận, yêu cầu UBND xã và cơ quan THAHS Công an huyện Tủa Chùa khắc phục vi phạm tồn tại trong công tác thi hành án, được chấp nhận.

6. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

6.1. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình

- Án dân sự : Thụ lý 42 vụ, việc, đã giải quyết 40 vụ, việc. Hiện còn: 02 vụ (đang trong hạn luật định).

- Án hôn nhân gia đình : Thụ lý 146 vụ, việc; đã giải quyết 141 vụ, việc. Hiện còn: 02 vụ (đang trong hạn luật định).

VKS ban hành 02 kiến nghị phòng ngừa vi phạm đối với Tòa án nhân dân huyện và UBND xã Tả Sìn Thàng trong công tác giải quyết án dân sự, được chấp nhận.

6.2. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

- Án kinh doanh thương mại : Thụ lý 03 vụ, đã giải quyết 03 vụ.

- Án hành chính : Thụ lý 02 vụ, đã giải quyết 02 vụ.

6.3. Kiểm sát việc quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Trong kỳ Tòa án nhân dân huyện Tòa Chùa mở 110 phiên họp áp dụng biện pháp xử lý hành chính, trong đó: Áp dụng biện pháp xử lý hành chính 80, đình chỉ 30 vụ do cơ sở đề nghị rút yêu cầu. Đơn vị đã chủ động kiểm sát 100% các quyết định của Tòa án. Kiểm sát 30 quyết định chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Các Quyết định của Tòa án được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

7. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

7.1. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự

- Tổng số việc thụ lý kiểm sát: 511 việc = 12.515.344.000 đồng (số cũ: 16 việc = 284.042.000 đồng; Số mới: 495 việc = 12.231.302.000 đồng).

- Đã giải quyết: 474 việc = 9.886.632.000 đồng. Trong đó: thi hành xong 441 việc = 4.222.454.000 đồng; Đình chỉ thi hành án: 02 việc = 45.900.000 đồng; Ủy thác đi: 26 việc = 2.439.105.000 đồng; Xét miễn giảm 03 việc = 60.680.000 đồng; Số việc tính rút lên để thi hành: 02 việc = 3.118.493.000 đồng.

- Số việc còn phải thi hành: 37 việc = 2.628.712.000 đồng (Đang thi hành: 22 việc = 1.114.461.000 đồng; Chưa có điều kiện: 14 việc = 1.484.251.000 đồng, hoãn 01 việc = 30.000.000 đồng).

VKS đã kiểm sát chặt chẽ việc thu, chi tiền thi hành án, việc tiêu hủy, chuyển giao vật chứng, tài sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trực tiếp kiểm sát 05 cuộc đối với Chi cục THADS huyện Tòa Chùa, ban hành kết luận. Thông qua công tác kiểm sát Viện kiểm sát huyện đã ban hành 05 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm đối với Chi cục THADS huyện, được chấp nhận, tiếp thu.

7.2. Công tác Kiểm sát thi hành án hành chính

Trong kỳ, không thụ lý vụ việc nào liên quan quan đến thi hành án hành chính.

8. Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

VKSND huyện luôn chú trọng và quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Thường xuyên rà soát và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tiếp công dân: 23 lượt công dân (*trong đó Lãnh đạo tiếp 07 lượt*).

Tổng thụ lý: 27 đơn, Trong đó: 10 đơn kiến nghị, phản ánh; 08 đơn khiếu nại, tố cáo; 08 đơn tố giác tội phạm; 01 đơn khác. Đã giải quyết 27 đơn. Trong đó: Chuyển cơ quan khác giải quyết theo thẩm quyền 23 đơn; Ra Quyết định giải quyết: 04 đơn khiếu nại.

Trong kỳ Viện kiểm sát đã trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Cơ quan CSĐT Công an huyện 01 cuộc, ban hành 01 kết luận. Thông qua công tác kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân đã ban hành 01 kết luận; 01 kiến nghị phòng ngừa, khắc phục vi phạm đối với Cơ quan CSĐT Công an huyện, được chấp nhận, tiếp thu.

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH

1. Thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp

Tập trung triển khai, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và các văn bản hướng của ngành Kiểm sát. Viện kiểm sát nhân dân huyện Tòa Chùa đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của đơn vị. Quán triệt, triển khai có hiệu quả việc học tập, nghiên cứu các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực tư pháp, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện tốt khâu đột phá của VKS tỉnh: "*Đẩy mạnh công tác tự đào tạo, tự học tập, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới*". Tích cực tham gia các cuộc thi về nghiệp vụ, tổ chức các phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên.

2. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành

Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành kiểm sát nhân dân qua các năm, VKSND huyện Tòa Chùa đã xây dựng các Kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên quán triệt thực hiện đầy đủ, chặt chẽ trách nhiệm với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành. Chủ động nắm tình hình vi phạm, tội phạm trên địa bàn, tăng cường phối hợp với các Cơ quan chức năng của huyện phân loại, xử lý kịp thời các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Phối kết hợp với các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, tham mưu cho cấp uỷ địa phương có những giải pháp, chủ trương, chỉ đạo có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo VKSND huyện đã có nhiều biện pháp đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chú trọng đoàn kết nội bộ, bảo đảm thống nhất trong công tác và các mặt hoạt động khác, quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ,

chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định, thực hiện các biện pháp công khai tài chính, tiết kiệm, chống lãng phí...

Qua các năm Viện kiểm sát nhân dân huyện Tòa Chùa đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

*** Đánh giá chung**

Ưu điểm

Căn cứ chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC và Kế hoạch của VKSND tỉnh Điện Biên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tòa Chùa đã quán triệt nghiêm túc, thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng của cấp ủy về cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhất là các giải pháp phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; Quá trình công tác đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội và ngành giao, không để xảy ra oan sai, đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội hoặc Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.

Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử ngày càng được nâng cao, có nhiều chuyên viên tích cực, chất lượng xét hỏi, tranh luận của Kiểm sát biên tại các phiên tòa được tăng cường. Đồng thời kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp kịp thời phát hiện vi phạm yêu cầu các Cơ quan tư pháp khác khắc phục vi phạm. Về cơ bản đơn vị đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu nghiệp vụ do ngành đã đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân, VKSND huyện Tòa Chùa đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu của HĐND, chuẩn bị báo cáo công tác kiểm sát có chất lượng, đúng thời hạn, trả lời chất vấn nghiêm túc, trách nhiệm. Thông qua hoạt động công tác kiểm sát đã có nhiều đề xuất, tham mưu cho Hội đồng nhân dân huyện nhiều nội dung liên quan đến công tác trong việc thực thi pháp luật, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật... phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tội phạm trên địa bàn.

- Hạn chế, thiếu sót:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Việc tham mưu, đề xuất, kiến nghị Cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có việc chưa kịp thời; kinh nghiệm, kỹ năng công tác thực tế của một số cán bộ, công chức mới tuyển dụng còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu; việc phối hợp các cơ quan chức năng trong giải quyết một số vụ việc cụ thể chưa nhịp nhàng.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KIỂM SÁT 2021-2026

Thông qua công tác kiểm sát nhiệm kỳ 2016-2021, dự báo tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Tòa Chùa nhiệm kỳ tới vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, mua bán người.... Đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có sự phối kết hợp chặt chẽ, tăng cường trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ Quốc hội đã giao, VKSND huyện Tòa Chùa đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Bảo đảm 100% các trường hợp thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm phải được kiểm sát chặt chẽ. Có biện pháp tác động đối với Cơ quan điều tra để đảm bảo mọi yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu giám định được thực hiện đúng thời hạn luật định. Đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh có chất lượng đối với 100% nguồn tin về tội phạm đã thụ lý.

2. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố các vụ án hình sự

Kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; nắm chắc quá trình điều tra, việc thu thập chứng cứ, tài liệu để kịp thời đề ra yêu cầu điều tra giải quyết vụ án đúng thời hạn, đúng quy định pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự; làm tốt công tác phối hợp, đánh giá tài liệu chứng cứ trước khi phê chuẩn và kết thúc điều tra vụ án; Chú trọng đến việc kiểm sát điều tra các vụ án về ma túy, trộm cắp tài sản, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; Phấn đấu ban hành quyết định truy tố đúng thời hạn đạt tỷ lệ 100%; bảo đảm truy tố bị can đúng tội đạt tỷ lệ 100%; thực hiện việc số hóa 100% hồ sơ hình sự, dân sự, HNGĐ; việc ghi âm, ghi hình có âm thanh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành về nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, trọng tâm là: “*Nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa*”. Kiểm sát chặt chẽ các bản án, Quyết định của Tòa án về mặt hình thức và nội dung. Kiên quyết ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục khi phát hiện vi phạm của các cơ quan tư pháp; tiếp tục thực hiện việc công bố chứng cứ bằng hình ảnh tại các phiên tòa hình sự.

4. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự:

Tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát trong phát hiện các vi phạm, tội phạm, bảo đảm hơn nữa quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác lập hồ sơ, xét miễn, giảm, thời gian chấp hành án phạt.

5. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật

Kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án cùng cấp; Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát bản án, quyết định giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, KDTM, lao động, hành chính; nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị và yêu cầu.

6. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính

Tăng cường phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức thực hiện, thi hành các Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự. Kiểm sát chặt chẽ việc xác minh phân loại điều kiện thi hành án. Nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc Trực tiếp kiểm sát, chú trọng trực tiếp kiểm sát việc thu, quản lý, chi tiền thi hành án tại cơ quan THADS.

7. Công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp

Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.

8. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên. Đẩy mạnh công tác tự đào tạo, tự học tập nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên đây là báo cáo tình hình chấp hành pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tòa Chùa trong nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2021-2026./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện (B/c);
- Ban pháp chế HĐND huyện (B/c);
- VKSND tỉnh (B/c);
- Lưu VP.



VIỆN TRƯỞNG

Đông Xuân Sỹ